

AI BIẾT NGÀY SAU SẼ RA SAO?

Lịch sử là chính trị ngày qua. Chính trị là lịch sử ngày nay (Huyết Hoa–Lý Đông A).

Có người cho rằng lịch sử là một sự lặp đi lặp lại theo chu kỳ lục thập hoa giáp của nó, thì chính trị và kinh tế nó cũng có chu kỳ thịnh suy của nó nhưng không hẳn là phải tính theo lục thập hoa giáp, mà phải suy đoán theo thời thế biến thiên không ngừng của cả nhân loại.

Ngày 16/1/2023 Lee Smith của Epoch Time có bài viết mang tựa đề rất giật gân là “Không phải là đảo chánh mà là che đậy”, Ông viết:

“Ngày càng có nhiều lời đồn đoán dấy lên trong giới truyền thông Đảng Cộng Hòa rằng vụ bê bối mới đây về việc ông Joe Biden sở hữu thông tin mật một cách không phù hợp từ thời ông còn làm phó tổng thống là biểu hiện của một cuộc đảo chính nội bộ. Giả thuyết đưa ra là những người trong Đảng Dân Chủ, đặc biệt là các cựu quan chức của chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama nằm trong chính phủ ông Biden, đang sử dụng những tiết lộ về sự bất cẩn của ông Biden để loại bỏ ông hoặc ít ra là ngăn cản ông ra tái tranh cử vào năm 2024...”

Lee Smith là một ký giả kỳ cựu có các tác phẩm xuất hiện trên Real Clear Investigations, The Federalist, và Tablet. Ông cũng là tác giả của các cuốn sách “Cuộc Đảo Chính Vĩnh Viễn: Các Đới Thủ Trong và Ngoài Nước đã Nhắm Vào Tổng Thống Mỹ Như Thế Nào” (“The Permanent Coup: How Enemies Foreign and Domestic Targeted the American President”) và cuốn sách “Âm Mưu Chống Lại Tổng: Câu Chuyện Có Thật Về Cách Nghị Sĩ Devin Nunes Phanh Phui Bê Bối Chính Trị Lớn Nhất Trong Lịch Sử Hoa Kỳ” (“The Plot Against the President: The True Story of How Congressmen Devin Nunes Uncovered the Biggest Political Scandal in US History”)

Trước khi vào chính đề, xạo tôi xin phép nhắc lại một sự kiện chính trị lịch sử đã kết thúc số phận Việt Nam Cộng Hòa chúng ta gần nửa thế kỷ trước đây. Đó là vụ từ chức của hai ông Phó Tổng Thống và Tổng Thống Hoa Kỳ năm 1974.

Phó Tổng Thống Spiro Agnew (Cộng Hòa) là Phó cho Tổng Thống Nixon kể từ năm 1968. Ông là người chủ trương theo cương lĩnh luật pháp cứng rắn. Ông thường xuyên công kích những thành phần “phản chiến”, những người phản đối chiến tranh Việt Nam. Có lần Ông đã kích nặng nề những thành [phần] theo chủ nghĩa tự do quá trớn như sau:

– Họ không trung thành với đất nước của họ, họ không phải là người Mỹ (un-American).

Tái đắc cử với Nixon vào năm 1972, Phó Tổng Thống Spiro Smith từ chức ngày 10/10/1973, sau khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phát hiện ra hàng loạt bằng chứng về hành vi tham nhũng chính trị, bao gồm cả cáo buộc tội nhận hối lộ ngay trong thời gian ông làm Phó Tổng Thống. Ông từ chức về vườn mà không mang tội gì cả.

Vào lúc 9 giờ đêm ngày 8/8/1974 phát ngôn viên của tất cả hãng truyền thông truyền hình Hoa Kỳ thông báo với các khán thính giả đón nghe một tin tức quan trọng mới nhận được. Rồi người ta thấy trên màn hình xuất hiện gương mặt ủ dột của Tổng thống Nixon. Tuy ông cố gắng ra vẻ tươi tỉnh nhưng vẫn không giấu nổi nét đau khổ. Cặp môi ông run run, kết thúc bài nói chuyện dài 15 phút: Nixon tuyên bố từ chức Tổng thống. Thật là một chuyện giật gân. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông còn những hai năm nữa, lý do gì đã buộc ông về vườn sớm như vậy?

Vào đêm ngày 17/6/1972, trước ngày bầu cử tổng thống khoảng 5 tháng, 5 tên gãng tở mang gãng tay, mang theo máy đàm thoại vô tuyến, máy ảnh, máy nghe trộm điện tử, bí mật lén vào mở khóa tầng hầm tòa nhà Watergate ở Washington. Tòa nhà Watergate khi đó là tổng hành dinh chỉ huy cuộc vận động tranh cử của Đảng Dân chủ. Bọn này sau khi đã mở được khóa đã dùng băng dính dán khóa cửa lại, mục đích là để trong, ngoài có thể mở cửa dễ dàng, rồi lén mò lên tầng 6, mở cửa phòng vào chụp ảnh trộm các hồ sơ và tài liệu bí mật của Đảng dân chủ về chiến thuật tranh cử.

Vụ Watergate vỡ lở đã chôn vùi sự nghiệp chính trị của ông, buộc ông không thể không từ chức để tránh bị buộc tội trước công pháp với tư cách đương kim chức vụ tổng thống. Cũng như Ông Phó Agnew, Nixon từ chức về vườn mà không mang tội gì cả.

Để giải thích tại sao sự từ chức của hai Ông Agnew và Nixon lại là kết thúc chiến tranh Việt Nam, xạo tôi chỉ xin tóm tắt:

Đồ quân Mỹ vào Việt Năm năm 1965 là quyết định của Lyndon B. Johnson (Dân Chủ) tiếp nối bước đường của Kennedy. Sau 3 năm, năm 1969 con số lính Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam có hơn 500 ngàn quân. Sau hơn bốn (4) năm hiện diện tại Miền Nam Việt Nam, “Người Mỹ” thấy rằng tham vọng nuốt trọn Việt Miên Lào của khối cộng sản ngày càng quyết liệt hơn nên năm 1969 Richard Nixon (Cộng Hòa) được đưa lên nắm chính quyền để ngay sau với trách nhiệm trọng yếu là đề xuất ngay kế hoạch Việt Nam Hóa Chiến Tranh gồm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ năm 1969 đến 1972, giai đoạn này rất quan trọng là Mỹ dần dần giao trách nhiệm hành quân bộ cho quân VNCH với sự yểm trợ tối đa của Hải và không quân Hoa Kỳ. Hai cuộc hành quân Lam Sơn 719 và Toàn Thắng năm 1971, quân miền nam đánh thẳng qua lãnh thổ Lào và Miên mà có ai lên án Miền Nam “xâm lược” Miên Lào đâu. Trong giai đoạn này, một sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu là Nixon đã bắt tay thân thiết với Mao Trạch Đông tại Tử Cấm Thành năm 1972 được gọi là “nền ngoại giao bóng

bản”. Cũng trong giai đoạn này Hồ Già ngủ củ tởi năm 1969, Lê Duẩn lên thay bắt đầu phản sư môn đũ giầy qua Mạc Tư Khoa gập đầu xin viện trợ. Sự gặ gỡ Nixon–Mao đũ đưa đến việc Hà Nội đũng ý ký kết Hiệp Định Paris 27/1/1973. Sài Gòn phải nén hận ký kết vì tình trạng lúc đũ như da beo, Mỹ rút quân toàn bộ, trong khi Hà Nội tăng cường tũ đũ tiềm lực quân sự, đũ chờ giai đũ đoạn hai và ba củ Mỹ. Giai đũ đoạn hai và ba củ Mỹ rất đũn giản ngắn gọn, sau khi rút toàn bộ quân Mỹ về nước, Nixon từ chức, phải tay hết những điều hứa hẹn và cam kết với Sài Gòn, Ông Phó Gerald Ford lên thay thế kéo màn vãn hát 30/4/1975 là hết chuyện. Năm 1978 Việt Cộng theo chỉ thị củ Điện Cẩm Linh xâm lược Miên, rượt đũ tử củ Tàu Cộng là Pol Pot chạy trôi chết, đũ từ Miên làm bàn đũp đánh luôn Thái Lan khiến đũng chí Đặng Tiểu Bình dạy cho Hà Nội một bài học tương củ một “trũ đũng chiết Giao Chỉ diệt” lần thứ hai rồi. Thời gian này cũng là lúc “mũ tình buôn bán” giữa Washington và Bắc Kinh bắt đầu mặn nồng thì Nga vươn cánh tay dài qua Afghanistan, Yemen, Angola, Nicaragua...

Tóm lại, sự từ chức củ cả hai Ông Nixon và Agnew là một “kịch bản” đũ đũợc soạn thảo trước từ năm 1969 và cứ từng bước mà thực thi. Sự từ chức này đánh dấu mở đầu một “Chính Lược” mới củ Mỹ, Tàu Cộng hũng hờ với người tình cũ Điện Cẩm Linh và ngày càng mặn nồng tình mới với Washington. Chỉ không đũy một thập niên sau đũ, Cựu Tổng Thống Ronald Reagan hiên ngang đũng bên này bức tường Bá Linh năm 1987 hùng đũng kêu gọi “Mr Gorbachev, tear down this wall...”. Tính từ khi Gorbachev chính thức tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản Xô Việt cho đến năm 2012, là năm Tập Cận Bình lên nắm chính quyền Bắc Kinh, là 22 năm, thế giới tạm lắng dịu trong bình yên. Từ khi Tập lên ngôi mới xảy ra nhiều chuyện cho đến khi Putin xua quân ào ạt vượt biên giới Ukraine làm thay đũi toàn bộ cục diện thế giới như ngày nay.

Trũ lại chính đũ đề bài viết hôm nay là sự kiện nóng bỏng nhất là vụ tài liệu mật củ Cựu Phó Joe Biden đũợc phát hiện tại văn phòng cũ củ ông ngày 2/11/2022.

Bi đũt hơn nữa, hôm thứ Năm (12/01/2023), hai tập tài liệu mật bổ sung khác từ chính phủ Obama–Biden đũ đũợc tìm thấy tại tư dinh củ ông Biden ở Wilmington, Delaware. Ngoại trừ một trong những tài liệu đũ thì tất cả số còn lại đũ đũợc tìm thấy trong một kho lưu trữ trong nhà đũ xe củ ông Biden. Trong một nỗ lực làm giảm bớt sự leo thang củ dư luận, Biden đũ nhanh chóng giải thích rằng nhà đũ xe đũ đũợc “khóa kín,” đũng thời cũng là nơi đũ đặt chiếc Corvette quý giá củ ông. Một tài liệu mật khác đũợc tìm thấy rải rác ở nơi khác trong nhà, bên ngoài nhà đũ xe này.

Một trong những hiện tượng lạ mà ít ai quan tâm đũ ý đũ đến. Khi khám xét nhà Donald Trump tháng 8/2022, hầu hết các hũng thông tấn phe Dân Chủ rầm rộ đánh trống khua chiêng thổi phùng vấn đề chỉ nhằm mục đũch bôi đũn Trump khiến Trump không thể ra ứng cử năm 2024. Nhưng ngày 15/11/2022 Trump công khai tuyên bố chính thức ra ứng cử tổng thống năm 2024.

Lần này, tài liệu của Joe Biden không phải bị khám xét nhà và bị tịch thu, mà là sự “phát hiện tìm thấy” bởi chính các luật sư của Biden. Hồ sơ và tài liệu của Trump là của một tổng thống, khi bị tịch thu thì Trump là một thường dân. Tài liệu và hồ sơ của Biden là của một cựu Phó Tổng Thống, nhưng hiện là đương kim Tổng Thống.

Cái lạ là ở chỗ, tài liệu của Biden được “tìm thấy” ngày 2/11/2022, mà mãi đến ngày 9/1/2023 (hơn hai tháng sau) mới được công bố rộng rãi cũng do các hãng thông tấn quen thuộc phe Dân Chủ khởi động. Đầu tiên là CBS New, kế đến New York Time, Washington Post, CNN, Epoch Time khởi xướng. Cho đến nay, Tổng Chương Lý Merritt Garland và Biện Lý Đặc Biệt Robert Hur vẫn ừ ơ ví dầu chưa hề hở môi tiết lộ hồ sơ và tài liệu của cả hai Ông Biden và Trump mật ở mức độ nào, và nội dung chứa đựng những gì. Giới truyền thông thì cứ tha hồ vẽ rồng vẽ rắn hướng dẫn dư luận vào mê hồn trận ai muốn hiểu sao thì hiểu, ai muốn tin thì tin, ai muốn không tin thì cũng tốt chứ chẳng sao. Phe Cộng Hòa với tân chủ tịch Hạ Viện, McCarthy thì cương quyết điều tra Biden tới nơi tới chốn cũng chỉ nhằm mục đích tương tự như vụ Ông Trump, triệt hạ uy tín của Biden để ngăn chặn Biden không thể ra tái ứng cử nhiệm kỳ hai 2024. Phe Dân Chủ cảm thấy bất lợi nên hòa hoãn, chuyển sang làm giảm bớt khả năng xảy ra thảm kịch như Richard Nixon ngày xưa, bằng cách bí mật “rò rỉ thông tin” nội bộ Dân Chủ cho giới báo chí. Ngày 14/1/2023, trên tờ Washington Post đã trích dẫn một nhận định của phe Dân Chủ như sau: *“Họ (Dân Chủ) cho biết các cuộc phỏng vấn của FBI với các nhân chứng cho đến nay cũng không cho thấy ông Trump có bất kỳ nỗ lực bất chính nào nhằm tận dụng, bán hoặc sử dụng các bí mật của chính phủ. Thay vào đó, cựu tổng thống này dường như được thúc đẩy bởi một mong muốn căn bản hơn, đó là không từ bỏ những gì ông ấy tin là tài sản của mình.”*

Điều đó có nghĩa là phe Dân Chủ không còn sự phản đối kịch liệt và kết tội nặng nề Ông Trump như trước đây “Trump đã lấy và giữ các tài liệu đó vì các mục đích bất hợp pháp và Trump đã bán bí mật hạt nhân của Hoa Kỳ cho Saudi Arabia...”. Điều đó cũng có nghĩa rằng, phe Dân Chủ gián tiếp bênh vực cho Biden “Biden không có bất kỳ nỗ lực bất chính nào nhằm tận dụng, bán hoặc sử dụng các bí mật của chính phủ...”. Hàng chục ấn phẩm truyền thông, từ New York Times đến Vox, đã công bố những lời phân trần của phe Dân Chủ đại thể như “những gì ông Trump làm còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì ông Biden đã làm. Ông Trump có nhiều tài liệu hơn nhưng giấu giếm, Biden có ít tài liệu hơn mà lại còn tỏ thiện chí hợp tác chặt chẽ với Merritt Garland để xúc tiến việc điều tra kết thúc sớm chừng nào tốt chừng đó, trước khi Ông tuyên bố ra tái ứng cử.” Xem ra không ai ở phía Đảng Dân Chủ đã bỏ rơi Biden, hoặc thậm chí ám chỉ rằng ông đã làm điều gì đó sai trái. Điều này trông không giống một cuộc đảo chính nội bộ chút nào.

Không giống một cuộc đảo chính nội bộ chút nào, nhưng rõ ràng nó là một sự che đậy. Che đậy để giữ thể diện của Đảng đối với bên ngoài, và âm thầm giải quyết chuyện nội bên trong.

Bề ngoài thì như trích dẫn từ Washington Post của phe “ông Trump không có bất kỳ nỗ lực bất chính nào nhằm tận dụng, bán hoặc sử dụng các bí mật của chính phủ. điệu giọng để làm giảm bớt dư luận đang chia rẽ vào Biden, nhất là từ các ‘Ông Nghị’ của Cộng Hòa ở viện trên lẫn viện dưới đang chờ để ‘ăn miếng trả miếng, có qua có lại mới toại lòng nhau’. Cái khác là Ông Trump là một thường dân, có bị hạch sách thì không nghiêm trọng bằng một đương kim tổng thống như Biden.”

Giải quyết chuyện nội bên trong là như thế nào? Ất hẳn Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC), một ủy ban lãnh đạo tối cao của Đảng tương tự như chính trị bộ của Đảng Cộng Sản, đã nhận chân được sự phân hóa trầm trọng trong nội bộ Đảng sau hai năm cầm quyền của Joe Biden, cho nên DNC nghĩ rằng đã đến thời điểm đặc biệt thuận lợi để tiết lộ những chi tiết bản thiêu của Đảng cho giới truyền thông. Có lẽ ai đó trong DNC nghĩ rằng ông Joe Biden phải thực thi quyền hành của mình để lèo lái Đảng của mình vượt qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà không khuất phục trước “làn sóng đỏ” đáng sợ. Giờ đây Biden đã hết thời, nên Thống đốc Gavin Newsom (Dân Chủ-California) sẽ thay thế Joe Biden ra ứng cử Tổng Thống của Đảng Dân Chủ năm 2024. Dân Chủ muốn đi trước một bước để tránh sự thất bại ê chề như năm 2016 giữa Trump và Hillary.

Một giải pháp giả định thứ hai là cứ nêu bất cứ lý do nào như tuổi già sức khỏe kém hay bệnh tật hoặc là gì gì đó, Biden từ chức trước khi mãn nhiệm kỳ, Bà Harris Kamala thay thế liền ban hành “lệnh Ân xá” cho cả đôi bên thì tất cả hòa cả làng. Còn nếu Bà Kamala cũng vì một lý do gì gì đó, lại cũng từ chức thì đương nhiên chủ tịch Hạ Viện McCarthy (Cộng Hòa) thay thế, thì có phải là lịch sử đã lặp lại y chang như việc Ông Nixon từ chức, Ông Ford lên thay phải tay tất cả những cam kết hứa hẹn của chính quyền Biden trước đây. Ví dụ như những hứa hẹn của Nixon ngày xưa với Ông Thiệu “Ngài cứ yên tâm, sau khi ký kết Hiệp Định Paris rồi mà Hà Nội còn vi phạm, tôi sẽ dùng B52 biến Hà Nội thành bình địa”. Thì có khác gì đâu khi Biden hứa với Zelensky “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine đến khi nào còn cần thiết”.

Có hàng chục nghi vấn ở đây, không biết Ông Merritt Garland và Ông Robert Hur phải lý giải như thế nào cho phải đạo thiên lý và công pháp. Nên nhớ rằng Robert Hur là một thành viên Cộng hòa nhưng lại “bài Trump” gay gắt không kém gì Ông Nghị Matt Gaetz của đảng Cộng Hòa. Các cựu điều tra viên của Quốc hội nói rằng mục đích của việc bổ nhiệm ông Hur làm biện lý đặc biệt không phải là để khám phá những tội ác tiềm ẩn của Biden, mà chính là để làm ra vẻ đây là một cuộc điều tra chân thực và từ đó chôn vùi vấn đề này vĩnh viễn.

Nhưng cái khó cho cả hai ông Garland và Hur là:

– Ông Trump đương kim Tổng Thống nên có quyền đơn phương giải mật bất [cứ] tài liệu nào Ông muốn. Ông Biden thì không có quyền đó, vì lúc đó Ông Biden chỉ là Phó Tổng Thống.

– Tất cả các cựu tổng thống đều nhận được sự bảo vệ “hai chiều”, một mặt bảo vệ an ninh cho cá nhân cựu tổng thống và gia đình, mặt khác là phòng ngừa cựu tổng thống tiết lộ những điều tối mật của an ninh quốc gia cho những kẻ đối nghịch với Hoa Kỳ. Ông Joe Biden, với tư cách là một cựu phó tổng thống chứ không phải là một cựu tổng thống, không có những điều kiện tốt đẹp như vậy, ông chỉ có một nhà để xe có khóa đủ an toàn cho chiếc Corvette của mình. Hơn nữa, Đạo luật Hồ sơ Tổng Thống cũng cho phép các tổng thống sắp mãn nhiệm mang theo các bản sao của bất kỳ tài liệu nào của họ; đạo luật này không cấp sự bảo vệ tương tự như vậy đối với các phó tổng thống sắp mãn nhiệm.

– Câu hỏi “hóc búa” nhất mà Garland và Hur phải trả lời cho công luận quần chúng và nhất là Quốc Hội Hoa Kỳ là “Tại sao tài liệu của Biden được tìm thấy ở Trung Tâm Penn Biden từ ngày 2/11/2022 phải đợi đến ngày 9/1/2023, tức là sau hai tháng, CBS News mới ‘rò rỉ’ bất ngờ, nhỏ giọt, từ từ với nhiều đợt tìm thấy tài liệu khác ở những nơi khác nhau.”

Trong lĩnh vực và phạm vi pháp lý, Ông Robert Hur sẽ đi đến đâu trong cuộc điều tra của mình. Nếu cuộc điều tra này kéo dài hàng tháng thậm chí đến hàng năm thì Biden khó có thể có một vé tàu bay tham dự cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Còn nếu cuộc điều tra này sớm kết thúc thì Joe Biden chỉ còn một con đường duy nhất để chọn “Đường Xưa Lối Cũ Của Richard Nixon” hay một đương kim Tổng Thống phải đi hầu tòa. Đi hầu tòa thì chắc chắn là không.

Chính trị của Mỹ là như vậy đó. Nó rối như một mớ tơ vò rối bòng bong, nó kỳ ảo như một Kỳ Môn Độn Giáp Trận, không biết “Soái Kỳ” nằm ở đâu thì khi sa vào mê hồn trận không biết lối ra... thì chỉ có tử.
Ngày sau ai biết sẽ ra sao!!!???

Thân Kính Chúc Quý Vị Một Ngày An Nhiên Tự Tại... không bị xạo tôi quấy rầy.

Út Bạch Lan



Nguồn: Internet eMail by psxh chuyển

*Đăng ngày Chúa Nhật, January 22, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*